

Số: /SKHĐT-TH  
V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị  
cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14,  
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII

Quảng Trị, ngày 04 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn 106/UBND-TH ngày 11/01/2023 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri đến kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII theo Báo cáo số 360/BC-HĐND ngày 05/12/2022 của HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

1. “Dự án BIIG2 nguồn vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á do Ban quản lý dự án, Sở Kế hoạch Đầu tư làm chủ quản đầu tư, triển khai một số hạng mục công trình tại địa bàn xã Hải Quế, Hải Dương đang thi công dở dang, hiện tại đơn vị thi công đã dừng – bỏ thầu, ảnh hưởng đi lại và gây mất an toàn giao thông, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo”.

**Trả lời:**

Một số đoạn tuyến nhà thầu đã thi công hoàn thành đến mặt đường BTXM nhưng chưa hoàn thành đắp đất lề đường như Nhánh 3 đoạn 1, Nhánh 3 đoạn 2, Nhánh 3 đoạn 3 và Nhánh 3 đoạn 4. Các đoạn tuyến còn lại nhà thầu chưa triển khai do một số nguyên nhân sau:

- Về chủ quan: Nhà thầu chưa thực sự quyết tâm khắc phục khó khăn để triển khai thi công, mặc dù chủ đầu tư đã tổ chức rất nhiều cuộc họp, ban hành nhiều văn bản để đôn đốc nhà thầu.

- Về khách quan, việc nhà thầu chậm triển khai do một số nguyên nhân sau:

i) Nguồn vật liệu có giá cả tăng cao, nguồn đất đắp khan hiếm, khó khăn về tài chính của nhà thầu trong việc tổ chức thi công;

ii) UBND huyện Hải Lăng bàn giao mặt bằng còn chậm, chưa đồng bộ dẫn đến khó khăn trong công tác triển khai thi công của nhà thầu. Đặc biệt đoạn đầu

các tuyến nhánh trên địa bàn xã Hải Quế chưa được bàn giao, mặt đường hiện trạng hẹp, nhà thầu gặp khó khăn trong việc vận chuyển vật tư, đất đắp, tiếp cận công trường để triển khai đoạn cuối tuyến. Tuyến chính trên địa bàn xã Hải Dương mặc dù đã được bàn giao nhưng còn vướng mắc hệ thống hạ tầng 2 bên tuyến như trụ điện, tường rào nên nhà thầu chưa thể triển khai thi công. Đến ngày 05/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã kết luận trong buổi làm việc kiểm tra hiện trường, cho phép thi công theo hiện trạng mặt bằng sẵn có (Thông báo số 95/TB-UBND ngày 05/5/2023).

iii) Một số đoạn tuyến phải điều chỉnh thiết kế do địa phương đã thi công đường đất làm thay đổi hiện trạng (Nhánh 3 đoạn 5 và Nhánh 3 đoạn 6 trên địa bàn xã Hải Dương – Phê duyệt điều chỉnh ngày 16/5/2023 tại Quyết định số 65/QĐ-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Hiện nay, nhà thầu đang tổ chức thi công tại Nhánh 1 (Đường tỉnh 583, xã Hải Ba). Chủ đầu tư đã mời họp vào ngày 6/6/2023 để đôn đốc tiến độ triển khai của nhà thầu.

2. *“Cử tri Phường 3 (Đông Hà) kiến nghị: Quá trình thi công cầu dây văng chắn dòng phía bắc gây sạt lở phía Nam sông Hiếu, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của các hộ dân ven sông bờ nam. Đơn vị thi công sử dụng máy lu rùng cốt cầu làm sụt lún, nứt tường nhà của các hộ dân sống xung quanh công trình, mặc dù đã kiến nghị nhiều lần, đơn vị thi công đã xác nhận, kiểm tra, xây dựng phương án hỗ trợ nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện hỗ trợ. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đề xuất phương án giải quyết”.*

**Trả lời:**

Đối với nội dung liên quan đến các hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công mố cầu bờ Nam: Ngày 10/1/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp với UBND Phường 3, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Nhà thầu thi công (Công ty Cổ phần Xây dựng 525), Tư vấn giám sát tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho 05 hộ bị ảnh hưởng (Nguyễn Văn Ván, Nguyễn Tuấn, Đào Đơn, Đào Ngung và Nguyễn Đức Ánh) với tổng số tiền là 107.547.000 đồng. Các hộ đã đồng ý nhận tiền và không có khiếu nại gì thêm.

3. *“Cử tri Phường 3, Đông Hà kiến nghị: Đường Bà Triệu thi công đã lâu nhưng tiến độ thi công chậm, gây mất an toàn giao thông, xe thi công chạy gây ô nhiễm, một số đoạn chưa có cống nước thải để đầu nối gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng”.*

***Trả lời:***

Đến nay tuyến đường Bà Triệu đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục: nền mặt đường những phạm vi không vướng mắc giải phóng mặt bằng và có kế hoạch triển khai dọn dẹp để bàn giao những phạm vi nói trên trong tháng 6/2023. Đối với những phạm vi chưa được giải phóng mặt bằng (hiện còn vướng mắc 04 trường hợp, trong đó 03 trường hợp ở Phường 03 là ông Nguyễn Văn Phụng, ông Nguyễn Đăng Hào và bà Nguyễn Thị Thêu; ông Nguyễn Văn Nghĩa ở Phường 4), Đơn vị thi công không thể triển khai theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt làm chậm tiến độ dự án.

Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên trong năm 2022 và năm 2023, Đơn vị thi công không triển khai thi công trên tuyến đường Bà Triệu mà chỉ thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trên tuyến. Do đó, bảo đảm an toàn đề nghị UBND Phường 3 có văn bản gửi đơn vị thi công trên địa bàn bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường cho người dân.

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường Bà Triệu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 16/5/2016, thì hệ thống thoát nước dọc tuyến đường chỉ để thu nước mặt đường và thoát ra Sông Hiếu, không dùng để thoát nước sinh hoạt cho người dân.

Trên đây là Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII theo Báo cáo số 360/BC-HĐND ngày 05/12/2022 của HĐND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

**GIÁM ĐỐC****Trương Chí Trung**